



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน.

ที่ ลบ ๘๐๘๐๑/-

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดเยื้อใช้เวลานาน ชำช้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและเอกชนและประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการนำนโยบายข้างต้นไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียนยึดถือปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการ และข้อกำหนด ดังนี้

๑. นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ดิจิตบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน, ลงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน www.saonkb@gmail.com และ Facebook แฟนเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมใจ อินทนิล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน